

ช่อง 5 เติมนำปรับผังรายการใหม่รับปี 2020



ช่อง 5 เติมนำปรับผังรายการใหม่รับปี 2020 จัดช่วงเวลาข่าวเพิ่มกว่า 30% เติมเต็มสาระด้านการเกษตร พร้อมวาไรตี้ การ์ตูน ภาพยนตร์ เพลงลูกทุ่ง และโฮมชอปปิ้งสินค้าโอท็อป ขยายฐานผู้ชมในทุกกลุ่ม

ช่อง 5 ปรับผังรายการใหม่ จัดแถบข่าวสาร สาระ และบันเทิงลงผังฯ อย่างครบครันด้วยคอนเทนต์ที่หลากหลาย ขยายช่วงเวลาข่าวกว่า 30% พร้อมรายการสาระ ทั้งด้านการเกษตร ไลฟ์สไตล์ ท่องเที่ยว จัดเต็มรายการบันเทิง อย่าง การ์ตูน ภาพยนตร์ต่างประเทศ เพลงลูกทุ่ง และคอนเทนต์มวยไทยที่น่าสนใจ รวมทั้งจัดเวลารายการโฮมชอปปิ้ง นำเสนอสินค้าโอท็อปและชุมชน ขยายกลุ่มผู้ชมให้เพิ่มขึ้นเอาใจทุก Gen ด้วยการรับชมในแพลตฟอร์มออนไลน์

พลเอก กิตติเชษฐ์ ตรีดิษฐพันธ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ช่อง 5) เผยว่า “ช่อง 5 ได้จัดผังรายการใหม่ ในปี 2020 ยังคงยึดสัดส่วนตามผังรายการกลุ่มที่วีบริการสาธารณะเพื่อความมั่นคง ข่าว สาระ 70% และ บันเทิง 30% โดยด้านข่าวได้เพิ่มเวลารายการข่าวขึ้นอีก 30% เพื่อให้ผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารและสถานการณ์ที่สำคัญ รวมถึงประเด็นที่เจาะลึกน่าสนใจได้ตลอดทั้งวันทุกช่วงเวลา ส่วนรายการสาระได้เพิ่มรายการ ฟาร์มทูเดย์ เจาะกลุ่มเกษตรกร และรายการแนวไลฟ์สไตล์ ท่องเที่ยว และอาหาร ด้านบันเทิงในปีหน้า เตรียม นำเสนอการ์ตูนสำหรับเด็ก ซีรีส์และภาพยนตร์ดังจากต่างประเทศ รายการเพลงลูกทุ่ง รวมถึงแฟนมวยด้วยศึก มวยไทยรายการใหญ่ เพิ่มเต็มด้วยรายการ ช้อปแซนแนลที่เสนอสินค้าโอท็อปและสินค้าของมูลนิธิชัยพัฒนา คาดว่าการปรับผังรายการในครั้งนี้จะช่วยขยายฐานผู้ชม ช่อง 5 ให้เพิ่มมากขึ้น”

แถบรายการข่าว ช่อง 5 พร้อมเกาะติดประเด็นสำคัญและเหตุการณ์ต่างๆ ในสังคมทันทุกความเคลื่อนไหวตลอดวัน

ตั้งแต่ช่วงเช้า-ดึก ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เริ่มตั้งแต่เวลา 05.30 น. พบกับ สนามเป่าเล่าข่าว, เช้านี้ประเทศไทย, 5 เข้า
เม้าท์ใหญ่, ค่ายข่าว 10 โมง พร้อมช่วงใหม่นำเสนอ สีสันข่าวสารในสังคมบันเทิงกับ ข่าวบันเทิง ททบ.5 เวลา 11.40
น. ช่วงเที่ยงเวลา 12.00 น. พบกับ ช่อง 5 ข่าวเที่ยง ช่วงค่ำตั้งแต่เวลา 18.15 น. พบกับ ช่อง 5 ข่าวค่ำ และ ฮาร์ด
คอข่าว ช่วงดึกเวลา 22.00 น. พบกับ จับประเด็นข่าวร้อน และเวลา 24.00 น. พบกับ ช่อง 5 ข่าวดึก ด้านคอกีฬา
ติดตามความเคลื่อนไหวแวดวงกีฬาได้ใน วงจรกีฬา ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 06.30 น. นอกจากนี้ทุกวันหยุดเสาร์-อ
าทิตย์ ติดตามข่าวสารได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมพบช่วงใหม่ของ ช่อง 5 ข่าวค่ำสุดสัปดาห์ กับ กฎหมายสนามเป่า เวลา
19.00 น. สำหรับข่าวภาคภาษาอังกฤษ Weekly News ติดตามได้ทุกวันอาทิตย์ เวลา 18.15 น. ซึ่งผู้ประกาศข่าว
มีอาชีพทั้งรุ่นพี่และรุ่นน้องคลื่นลูกใหม่ของ ช่อง 5 กว่า 20 ชีวิต พร้อมผนึกกำลังทีมข่าวหน้าร้อย นำเสนอข่าวสาร
ส่งตรงถึงผู้ชมด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว เป็นกลาง และสร้างสรรค์

แถบรายการสาระ คัดสรรรายการที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ชมในหลากหลายกลุ่ม พร้อมนำเสนอ ฟาร์มทูเดย์ รายการส่งเสริม
เสริมความรู้ในการทำนา โดยเป็นการแข่งขันทำนาแปลงใหญ่ 500 ไร่ขึ้นไป ของชาวนาทั้ง 4 ภาค ออกอากาศทุกวัน
พุธ เวลา 13.30 น. เริ่มเดือน ม.ค. 63 และยังมีรายการอื่นๆ ที่น่าสนใจ อาทิ รายการ ผู้หญิงยุคใหม่ 2020, THE
BACKPACK CAR, ซิลล์ ตามดวง, เดอะ แคสติ้ง ไทยแลนด์, EDU Guide 4.0 และ ดิตตลวด รวมถึงยังมีรายการ
ของ ช่อง 5 ที่ได้รับความนิยมจากผู้ชมให้ได้ติดตาม เช่น เก้าไม้แก, ธรรมดี ได้ดี easy Life, ค่ายยกบ้าน, ตีอ้วนชวน
หิว และ Amazing Thai food Journey เป็นต้น

แถบรายการบันเทิง เตรียมพบกับ การประกวดดนตรีราชภัฏ ทุกวันอังคาร-พุธ เวลา 20.30 น. เริ่มเดือน มี.ค. 63
พร้อมเอาใจคอเพลงลูกทุ่งกับ ลูกทุ่งสแควร์ ทุกวันอาทิตย์ เวลา 13.00 น. เริ่ม 22 ธ.ค. 62 และทุกวันเสาร์-อาทิตย์
เวลา 00.30 พบกับ ทัวร์ลูกทุ่ง อีกทั้งเอาใจผู้ชื่นชอบภาพยนตร์ ทุกวันจันทร์-พฤหัสบดี กับช่วง ภาพยนตร์ซีรีส์
ส์นานาชาติ เวลา 14.00 น. ประเดิมด้วยเรื่อง ชิงชันทายาทศึกสะท้านแผ่นดิน และช่วง ช่อง 5 HD ซีรีส์ดัง เวลา
22.30 พบกับ The master of the house ตระกูลเงินหัวใจไม่ยอมแพ้ เริ่ม 6 ม.ค. 63 ทุกวันศุกร์ เวลา 22.30 น.
ชมภาพยนตร์ดังได้ในช่วง แผ่นฟิล์มวันศุกร์ และทุกวันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 03.00 น. เอาใจคนนอนดึกกับ
ภาพยนตร์ไทยในอดีต ส่วนรายการเด็กและเยาวชน เตรียมนำเสนอ ไทก้าการ์ตูน ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 16.05 น.
เริ่ม 1 ม.ค. 63 สำหรับแฟนมวยไม่ควรพลาดกับมวยไทยใน คีค กาแล็กซี่ ทุกวันอังคาร เวลา 20.20 น. และ
มหกรรมมวยโลก สัจจกรทั่วไทย ทุกวันศุกร์ เวลา 20.20 น. นอกจากนี้ยังมีรายการ ซ้อปแชนแนล นำเสนอสินค้าโอ
ท็อปและสินค้าจากมูลนิธิชัยพัฒนา สอดแทรกทุกช่วงเวลา โดยทาง ช่อง 5 เป็นช่องแรกที่ได้นำเสนอ เพื่อเป็นการ
สนับสนุนผลิตภัณฑ์ในชุมชนทั่วประเทศ

ด้าน TGN ทิวดาวเทียมที่สื่อความเป็นไทยไปทั่วโลกนั้น ช่อง 5 ได้เพิ่มคำบรรยายภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อ
ตอบสนองและขยายกลุ่มเป้าหมาย ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศในแต่ละภูมิภาค ที่สนใจรายการด้านการท่องเที่ยว
เที่ยว ศิลปวัฒนธรรม การทำอาหาร รวมถึงข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆ ของประเทศไทย โดย TGN ออกอากาศ
ผ่านดาวเทียมครอบคลุมผู้ชมทุกทวีปมาตั้งแต่ปี 2540

สามารถติดตามข่าวสารและรายการที่น่าสนใจของ ช่อง 5 ได้ทุกช่องทาง ได้แก่ TV5HD1 กด 1, Facebook -
Youtube : TV5HD1 และ www.TV5.co.th